



Thông báo Hội nghị lần thứ hai BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XIII

Từ ngày 8-3-2021 đến ngày 9-3-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ hai để thảo luận và quyết định về các nội dung: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

1. Về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Căn cứ vào Nghị quyết, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, xem xét ý kiến đề xuất của các ban, bộ, ngành, địa phương và của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo chuẩn bị dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Việc xây dựng và thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là công việc có ý nghĩa quan trọng, nhằm cụ thể hoá, xác định những định hướng, nội dung, bước đi để chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Trên tinh thần đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận, lựa chọn và thống nhất cao để đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu tổng quát và 6 nhiệm vụ trọng tâm.

2. Về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; đồng thời, cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước để Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy kết quả quan trọng đã đạt được của năm 2020 và cả nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phòng, chống đại dịch Covid-19; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị để tiến hành thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. □